



Market Update : ยังไม่พ้นแนวต้านของเส้น Downtrend Line



แนวรับ		แนวต้าน	
1826	1820	1836	1843

SET INDEX เปิดบวกขึ้นมาในช่วงเช้า แต่ยังไม่สามารถปรับตัวผ่านแนวต้านของเส้น Downtrend Line ที่ 1836 จุดได้ ทำให้ต้องเฝ้าระวังต่อ トラบใดที่ยังไม่ผ่านแนวต้านนี้ ยังประเมินว่าดัชนีมีโอกาสปรับตัวลดลงอีกรอบ

S50H18 การฟื้นตัวอ่อนแอกว่า Set Index ทำให้ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดแรงขายอีก ระลอก (กรณีที่จะปิดความเสี่ยงคือต้องกลับมาขึ้นเหนือแนวต้านที่ 1187 จุดได้)

กลยุทธ์ S50H18 : Trading Short

- สำหรับนักลงทุนที่ไม่มีสถานะ แนะนำให้เปิด Trading Short บริเวณ 1185-1187 จุด โดยมีเป้าหมายการทำให้กำไรที่บริเวณ 1177 จุด และ 1170 จุดตามลำดับ ตัดขาดทุนทันที หากผ่านแนวต้านที่ 1190 จุด

แนวรับ		แนวต้าน	
1180	1177	1187	1190

Mid-Day Trading



แนวรับ	แนวต้าน	Stop loss
84	88-90	83

WORK : ราคาฟื้นตัวกลับได้แรงหลังเกิด Bullish Divergence ใน MACD ยังคาดการณ์การปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 88-90 บาท



แนวรับ	แนวต้าน	Stop loss
16.50	17.20/17.70	16.30

PYLON : มองว่าราคาน่าจะขึ้นได้แล้วที่แนวรับบริเวณ 16.50 บาท (สังเกตได้จากแรงขายที่ลดลง) ประเมินว่ามีโอกาสที่จะเกิดรอบติดตัวกลับ

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) "บริษัท" ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชักชวนให้ผู้ลงทุน ลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพย์ตามข้อมูลที่ปรากฏแต่อย่างใด บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี้ไปใช้ประโยชน์ คัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ นำออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด) อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (มหาชน)Market Maker) และผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) บนหลักทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดทำบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน